

Số: 114 - KH/ĐU

KẾ HOẠCH

**Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2015) và mừng Xuân Ất Mùi**

--*--

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 17/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Ất Mùi trong Đảng bộ Khối như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối về truyền thống 85 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*" gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*", góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II. Nội dung tuyên truyền

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng

